

# Hà Nội sẽ thanh tra việc chậm đóng bảo hiểm tại 45 doanh nghiệp

06:37 10/12/2023

Tác giả: Đang cập nhật

**Bảo hiểm Xã hội TP. Hà Nội vừa công bố Quyết định thanh tra việc chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại 45 doanh nghiệp năm 2023.**



*Đại diện đơn vị ký nhận Quyết định thanh tra về việc chậm đóng, nợ đóng tiền BHXH, BHYT.*

Theo đó, đoàn thanh tra lập thành 3 tổ, mỗi tổ có 6-7 thành viên thực hiện thanh tra tại 45 đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động. Thời gian thanh tra tập trung cao điểm vào tháng 12 năm 2023.

Căn cứ vào kết quả thanh tra, tùy mức độ, Đoàn thanh tra liên ngành sẽ đưa ra biện pháp xử lý tại chỗ, hoặc đề xuất phương án xử lý với cơ quan có thẩm quyền về các hành vi vi phạm của các doanh nghiệp.

Tại lễ công bố quyết định thanh tra, Phó Chánh Thanh tra TP. Hà Nội Nguyễn Trọng Hòa chia sẻ với

những khó khăn hiện nay của các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh việc các đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người lao động, nên các đơn vị cố gắng khắc phục số tiền chậm đóng trước thời điểm Đoàn thanh tra làm việc với đơn vị.

Theo Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội Vũ Đức Thuật, trong số 130.000 đơn vị sử dụng lao động do Bảo hiểm xã hội thành phố quản lý có rất nhiều đơn vị thực hiện tốt chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Mặc dù vậy, vẫn có một số đơn vị để tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Do đó, các đơn vị cần tập trung cố gắng khắc phục ngay tình trạng nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật, cũng như để giảm rủi ro pháp lý đối với đơn vị.

Trường hợp đơn vị không chủ động khắc phục số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đoàn thanh tra sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết để xử lý hành vi vi phạm với biện pháp tương ứng như xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý hình sự theo Điều 216 Bộ luật Hình sự.

Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội, lũy kế đến thời điểm hết tháng 11/2023, toàn thành phố còn hơn 85.000 đơn vị chậm đóng các chính sách với tổng số tiền hơn 5.400 tỷ đồng. Trong đó, số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội phải tính lãi hơn 1.800 tỷ đồng, bằng 2,88% so với tổng số tiền cần thu.

Báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng cho thấy, tính đến hết tháng 10/2023, tổng số tiền chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp khoảng 14.650 tỷ đồng. Trong đó, số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tại các đơn vị không có khả năng thu hồi là hơn 4.100 tỷ đồng.

Nguyên nhân được lý giải là do những năm gần đây nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh dẫn tới khó khăn trong việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Bên cạnh đó, còn có tình trạng nhiều doanh nghiệp chưa chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, thiếu quan tâm đến quyền lợi của người lao động. Các quy định về chế tài xử lý hành vi nợ

bảo hiểm xã hội chưa đủ sức răn đe...

Do đó, theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, giải pháp quan trọng nhất trong thời gian tới là ổn định và duy trì việc làm cho người lao động. Cùng với đó là các giải pháp về chính sách; hỗ trợ học nghề, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề để người lao động chuyển đổi nghề nghiệp; tăng cường các chính sách giải quyết khó khăn về tài chính trước mắt cho người lao động.

Cũng để xử lý tình trạng chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, Bộ cho biết đã đưa một số quy định vào dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) như: Doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội phải nộp số tiền bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền trốn đóng (như lĩnh vực thuế); ngừng sử dụng hóa đơn, hoãn xuất cảnh với người sử dụng lao động cố tình trốn đóng bảo hiểm xã hội.

Ngoài ra, cơ quan Bảo hiểm xã hội có quyền khởi kiện và kiến nghị khởi tố với trường hợp có dấu hiệu phạm tội trốn đóng bảo hiểm xã hội; hay quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động phải bồi thường cho người lao động nếu không tham gia bảo hiểm xã hội...

**Bảo My**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/ha-noi-se-thanh-tra-viec-cham-dong-bao-hiem-tai-45-doanh-nghiep>